

# Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương triển khai một số văn bản mới của Đảng

21:43 17/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Sáng 17/10, tại Hà Nội, hội nghị triển khai một số văn bản mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng và dự thảo hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác tổ chức, xây dựng đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.**



*Các đại biểu tham dự hội nghị*

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh một số điểm mới, nội dung trọng tâm của Quy định số 123-QĐ/TW ngày 26/9/2023 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, so với Quy định số 215-QĐ/TW ngày 5/12/2013.

Theo đó, Đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối là đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan ban, bộ, ngành, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, do Đảng ủy Khối

quyết định thành lập và chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Khối. Đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối có chức năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, đảng ủy, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, Đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; tham gia công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng tổ chức đảng; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp. Bên cạnh đó là thực hiện các quyền của cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên và trước đảng bộ về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mình; về công tác xây dựng Đảng của đảng bộ; tham gia, phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị.

Cán bộ công tác đảng gồm cán bộ chuyên trách công tác đảng và một số cán bộ kiêm nhiệm. Cơ cấu cán bộ chuyên trách gồm: Phó Bí thư chuyên trách công tác đảng, một số lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc đảng ủy và các chuyên viên. Số lượng cán bộ chuyên trách công tác đảng do đảng ủy đề xuất với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quyết định trong biên chế của cơ quan, đơn vị.



*Đồng chí Nguyễn Văn Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị.*

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thế yêu cầu các đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối căn cứ Quy định số 123-QĐ/TW và các quy định của Đảng có liên quan để ban hành quy chế làm việc của đảng ủy. Đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương thực hiện theo Quyết định số 34-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương.

Căn cứ vào hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, các đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách công tác đảng. Các đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối phổ biến Quy định số 123-QĐ/TW này để thực hiện, trong quá trình thực hiện, cần bổ sung, sửa đổi cần báo cáo Đảng bộ Khối để Đảng bộ Khối tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương) xem xét, quyết định.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung Kết luận số 63-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chủ trương công tác đối với Công giáo Việt Nam.

**Hương Giang**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/quan-triet-trien-khai-quy-dinh-moi-ve-cong-tac-to-chuc-xay-dung-dang-trong-khoi-cac-co-quan-trung-uong>